

บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักงานสาธารณสุขอำเภอชาติตระการ อำเภอชาติตระการ จังหวัดพิษณุโลก

ที่ พล ๐๘๓๓/๑๑๐๔

วันที่ ๑๐ ตุลาคม ๒๕๖๕

เรื่อง ขอรายงานผลการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ ๒๕๖๕ และขออนุมัตินำรายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างเผยแพร่ขึ้นบนเว็บไซต์ของหน่วยงาน

เรียน สาธารณสุขอำเภอชาติตระการ

เรื่องเดิม

เนื่องจาก การจัดซื้อจัดจ้างเป็นกระบวนการสำคัญในการบริหารพัสดุ จึงมีกฎ ระเบียบ ข้อบังคับ กฎหมาย มติต่างๆ ที่เกี่ยวข้องให้ถือปฏิบัติจำนวนมาก โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้การจัดซื้อจัดจ้าง มีความโปร่งใส ตรวจสอบได้ ประหยัด คุ่มค่า ได้พัสดุตรงตามความต้องการของผู้ใช้ เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ทางราชการ กลุ่มงานบริหารทั่วไป จึงได้จัดทำรายงานผลการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ เพื่อเป็นการสรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้างทั้งหมดที่ดำเนินการในปีงบประมาณ ๒๕๖๕ และตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ มาตรา ๑๑ ให้หน่วยงานของรัฐจัดทำแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี และประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศกรมบัญชีกลางและของหน่วยงานของรัฐ ตามวิธีการที่กรมบัญชีกลางกำหนดและให้ปิดประกาศโดยเปิดเผย ณ สถานที่ปิดประกาศของหน่วยงานของรัฐ นั้น

ข้อพิจารณา

งานพัสดุได้จัดทำการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีที่ผ่านมา และรายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง การวิเคราะห์ความเสี่ยง การวิเคราะห์ปัญหาอุปสรรค/ข้อจำกัด การวิเคราะห์ความสามารถในการประหยัดงบประมาณ และแนวทางแก้ไขปรับปรุงกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง อันจะนำไปสู่กระบวนการปรับปรุงการจัดซื้อจัดจ้าง ในปีงบประมาณ ๒๕๖๖ แล้ว เห็นควรรายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างปี ๒๕๖๕ ของสำนักงานสาธารณสุขอำเภอชาติตระการ ให้ท่านทราบและขออนุมัตินำขึ้นประกาศบนเว็บไซต์ของสำนักงานสาธารณสุขอำเภอชาติตระการ <http://www.cktdph.go.th/website๒๐๒๐/> เพื่อให้สาธารณสุขชนได้รับทราบต่อไป

ข้อเสนอ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา และอนุมัติให้นำรายงานผลการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ เผยแพร่บนเว็บไซต์ของสำนักงานสาธารณสุขอำเภอชาติตระการ

<http://www.cktdph.go.th/website๒๐๒๐/> ตามเอกสารที่แนบเรียนมาพร้อมบันทึกฉบับนี้แล้ว ต่อไปด้วย

(นางสาววิยดา รอดพ่าย)

เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

ทราบ/อนุมัติ

(นางสาวจิตาภิรมณ์ รุ่งฉาย)

นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ รักษาราชการแทน

สาธารณสุขอำเภอชาติตระการ